



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๒๑๒

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๓ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิศย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. เตรียมพร้อม รับมือน้ำท่วม และฝนตกหนัก พร้อมมอบ ป.กทม. บัญชาการเหตุ	มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า สยามรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ thairath matichon chmplus js๑๐๐ innnews chmplus ryt๙ dailynews thestandard ch๗ naewna innnews ๗๗kaoded chmplus mgronline chmplus khaosod siamrath workpointtoday naewna innnews matichon twitter.com/TNAMCOT twitter.com/ nntothnews twitter.com/ MatichonOnline	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังพื้นที่ กรุงเทพฯ เหนือว่า เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๕ ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณเขตบางเขน โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุด ๑๗๘ มิลลิเมตร ทำให้คลองลาดพร้าว-คลองเปรมประชากร มีระดับน้ำสูงเกือบทั้งคลอง เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ โดยเฉพาะวงเวียนบางเขนที่น้ำท่วมหนัก ซึ่งเป็นจุดที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทำให้ทางเดินเท้าของประชาชนเดินได้ลำบากนอกจากนี้ ยังมีน้ำล้นใน จ.ปทุมธานี เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้การระบายน้ำทางรังสิตค่อนข้างช้า ต้องทยอยระบายน้ำ และกรมอุตุฯพยากรณ์สภาพอากาศยังมีฝนตกต่อเนื่อง</p> <p>- จากการประเมินสถานการณ์ พบปัญหาบริเวณวงเวียนบางเขนการจราจรติดขัด ทำให้หน่วยช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึง รถที่จะไปช่วยรถเสียไม่สามารถเข้าพื้นที่ รวมถึงการกำหนดทิศทางการจราจรยังไม่มีประสานงานที่ดีพอ จึงสั่งการให้ ป.กทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดย ๓ ชั่วโมงล่วงหน้าต้องมีการเตรียมหน่วยช่วยเหลือไว้ให้พร้อม เช่น รถขนคน หน่วยซ่อมรถ เพื่อให้การช่วยเหลือสะดวกขึ้น นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ รป.กทม.ที่ดูแลพื้นที่กลุ่มเขตร่วมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยต้องทำงานควบคู่กับการพยากรณ์สถานการณ์ฝนและวางแผนการทำงานกับสถานการณ์ที่เกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติ</p> <p>- นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ทปช.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า ขอขอบคุณชลประทานที่ไ้ยืมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒๑ เครื่อง เพื่อช่วยในจุดที่เป็นเส้นเลือดฝอย ซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้ น้ำมันแบบไฮดรอลิก ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องสูบน้ำทั่วไป โดยจะตั้งเครื่องสูบน้ำที่ได้มา ๘ คลองหลักในพื้นที่ กรุงเทพฯ</p> <p>- นางวันทนี วัฒนะ รป.กทม. ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณวงเวียนบางเขน และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมี น.ส.พิศมัย เรืองศิลป์ ผอ.เขตบางเขน รายงานข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดเหตุ และการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยสำนักงานเขตบางเขนได้จัดรถร่วมกับกองพันทหารสื่อสารที่ ๒๑ กองทัพภาคที่ ๑ จัดรถบริการรับ-ส่ง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ กรุงเทพฯ พร้อมเร่งระบายน้ำ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากสถานการณ์ฝนตกหนักใน กรุงเทพฯ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ประชาชนบริเวณวงเวียนบางเขนไปยังจุดต่าง ๆ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายโยธา ร่วมช่วยอำนวยความสะดวกจราจร และจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวให้ประชาชน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง มาช่วยเหลือประชาชนที่รถดับ และเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ ช่วยเร่งระบายน้ำบริเวณวงเวียน		
๒	ผว.กทม. หาหรือสมาคม อนุศาสนิกชนไทย แลกเปลี่ยน ข้อมูล สนับสนุนการ พัฒนางาน ด้านเผยแผ่ พระพุทธศาสนา	mgronline prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทยและคณะ เพื่อหาหรือความร่วมมือกับ กทม. ในการบำรุงส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติ การส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนางานด้านเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทยพร้อมสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ กทม. รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ กทม. จัดขึ้นว่า ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าสนับสนุน ซึ่ง กทม.ยินดีให้ความร่วมมือทุกด้าน โดยจะพิจารณาระเบียบข้อปฏิบัติในการสนับสนุนให้อนุศาสนาจารย์มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ กทม. รวมถึงการจัดให้มีอนุศาสนาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ กทม. ซึ่งผ่านการอบรมครบถ้วนแล้วประจำเขตละ ๑ คน เพื่อให้ปฏิบัติศาสนพิธีได้อย่างถูกต้องและเป็นแหล่งรวมความรู้ที่สามารถให้คำแนะนำด้านศาสนพิธีได้ รวมถึง กทม.มีนโยบายทำโรงเรียนวันเสาร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่หยุดเรียนในวันเสาร์ อาทิตย์มีกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ให้ได้เรียนรู้ ซึ่งจะเชิญอนุศาสนาจารย์ให้นำความรู้นอกหลักสูตรมาพัฒนาเด็ก เช่น เรื่องธรรมะและพิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมทางศาสนาต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนได้ดำรงไว้ซึ่งพิธีกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไม่ให้ผิดเพี้ยนหรือสูญหายไปตามกาลเวลา	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทยในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย ในการการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติ
๓	กทม.เตรียมยื่น อุทธรณ์หลัง ศาลปกครอง ตัดสิน ให้จ่ายหนี้ ปีที่เอส	matichon siamrath workpointtoday banmuang thai post js๑๐๐ efinancethai thereporters nationtv matichonweekly	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาให้ กทม.และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ชำระค่าจ้างเดินรถให้กับ BTS ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุด รวมการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ๒ สัญญา เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ ล้านบาท เรื่อง BTS เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องกัน ตั้งแต่เดือน ก.ค.๖๔ กรณีเกี่ยวกับหนี้สินที่ผูกพันกันอยู่ ภายหลังจากได้รับทราบคำวินิจฉัยของศาลแล้วต้องพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม กทม.ยังมีสิทธิ์ยื่น	<u>ด้านบวก</u> - พิจารณาแนวทางดำเนินการกรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาให้ กทม.และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ชำระค่าจ้างเดินรถให้กับ BTS	- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการยื่นอุทธรณ์กรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาให้ กทม.และบริษัท กรุงเทพ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	๑.๒ หมิ่นล้าง	bangkokbiznews thainews	<p>อุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน จากนั้นต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมายและผู้บริหารกทท. ถึงแนวทางดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ มีเงิน ๒ ส่วนที่ต้องจัดการคือ (๑) เงินค่าจ้าง ส่วนต่อขยายที่ ๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท (๒) เงินค่าจ้างส่วนต่อขยายที่ ๒ จำนวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อรวมกับดอกเบี้ยทั้งหมด กทท.ต้องจ่ายสูงถึง ๑๑,๗๕๔ ล้านบาท เงินจำนวนดังกล่าวไม่มีการจ่ายมานานแล้ว มีการพยายาม นำเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการ (กรม.) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการต่อสัญญา สัมปทาน แต่ขณะนี้เรื่องยังคงอยู่ใน กรม. โดยประเด็นที่ กทท.จะพิจารณาต่อไปคือ ส่วนต่อขยายที่ ๑ เพื่อหาแนวทางนำมูลหนี้มาเปลี่ยนแปลงสัญญา สัมปทาน ซึ่งต้องรอการพิจารณาจาก กรม.ในขณะนี้</p> <p>- ส่วนกรณีส่วนต่อขยายที่ ๒ กทท.มีเพียงหนังสือมอบหมายงานกับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เท่านั้น ซึ่งมีข้อกังวลว่า กทท.มีอำนาจจ่ายหนี้จริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีกรรมรวมตัวเลขที่ชัดเจน และในสัญญาแตกต่างกับส่วนขยายที่ ๑ กทท.จะนำประเด็นสัญญาระหว่างส่วนต่อขยายที่ ๑ กับสัญญา ส่วนต่อขยายที่ ๒ ซึ่งมีความแตกต่างกัน รวมถึงประเด็น กทท.มีภาระกับ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เพียงแค่หนังสือมอบหมายงานเท่านั้น เพื่อนำเรื่องทั้งหมดนี้ชี้แจงในคำอุทธรณ์ต่อไป</p>		ธนาคม จำกัด ชำระค่าจ้าง เติมนรถให้กับ BTS
๔	กทท. ร่วมค้นหา เด็กยากจน พิเศษ รับทุน จาก กสศ. ตั้งเป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน	thansettakij banmuang facebook.com/ THE STANDARD	<p>- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รว.กทท. ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่ชุมชนโรงหวาย เขตสวนหลวง เพื่อค้นหาเด็กยากจนพิเศษในชุมชนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบคัดกรองของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก กสศ. ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปีการศึกษา เพื่อป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษา โดยเด็กที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้รับทุนการศึกษาดังนี้ ระดับอนุบาล ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท/คน/ปี ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.๑-ม.๓) ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กสศ. ตั้งเป้าหมายสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนสังกัด กทท. ๕,๐๐๐ คน หากมีเด็กที่ผ่านการคัดกรองและเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกิน ๕,๐๐๐ คน ส่วนที่เกินจาก ๕,๐๐๐ คน จะได้รับทุนการศึกษาจากงบประมาณปี ๒๕๖๖ ซึ่งมอบให้ในภาคเรียนที่ ๒ ต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือค้นหาเด็กยากจนพิเศษในชุมชนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบคัดกรองของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา</p>	<p>- สำนั ก ก า ร ศึ ก ข า สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่ ค้นหาเด็กยากจนพิเศษในชุมชนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบคัดกรองรับการสนับสนุนทุนการศึกษา</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	กทม.ทาสี ทางม้าลาย เพิ่มความต่าง ผิวถนน	เดลินิวส์ แนวนว dailynews naewna	- นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขทางข้าม (ทางม้าลาย) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุว่า สจส.สำรวจทางข้ามทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงทางข้าม โดยทาสีพื้นที่ถนนเป็นสีโคลพลาสติกสีแดงเพิ่มเติมบริเวณชุมชน ตลาด หน้าวัด และมีสียืด อีก ๑๖๐ แห่ง คาดจะเริ่มดำเนินการได้ต้นเดือน ต.ค.นี้ สำหรับการทาสีโคลพลาสติกสีแดงเพื่อให้ความแตกต่างจากผิวการจราจร และเครื่องหมายจราจรโดยทั่วไป รวมถึงเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นทางข้ามได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ สจส.ได้ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความปลอดภัยการใช้ทางม้าลายในกรุงเทพฯ รวมทั้งวางแผนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลายในระยะยาว โดยเฉพาะการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เคารพกฎจราจร เคารพสิทธิของผู้ใช้ทางม้าลาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและทำให้ทางม้าลายทางข้ามบนถนนทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรทุกกลุ่ม	<u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงแก้ไขทางข้าม (ทางม้าลาย) ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขทางข้าม (ทางม้าลาย) ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เคารพกฎจราจร
๖	รัฐบาล ห่วงประชาชน ได้รับผลกระทบ จากฝนตกหนัก- สิ่งเพิ่ม ๗ มาตรการ เชิงรุกป้องกัน น้ำท่วม	ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ banmuang ryt๙ infoquest	- น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนัก กำชับให้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ กอนช.ทำงานเชิงรุกตาม ๑๓ มาตรการรับมือฤดูฝนที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ อย่างเคร่งครัดและมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ๗ มาตรการ ดังนี้ (๑) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานมอบหมายให้มีผู้ประสานงานติดตามกับ กทม. โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที (๒) แก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยเร่งกำจัดหญ้าและวัชพืชบริเวณคลองบางคูเวียง เขตทวีวัฒนา พร้อมประสานงาน จ.นนทบุรี เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก (๓) เผื่อระวังระบบระบายน้ำของประตูล้อมน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ และบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ (๔) รายงานปริมาณน้ำฝน รวมถึงขีดความสามารถการรับน้ำและระบายน้ำของทุกเขื่อน เพื่อสร้างความเข้าใจและง่ายต่อการ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำเหนือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการน้ำเหนือที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ปฏิบัติการระบายน้ำทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (๕) ประเมินสถานการณ์น้ำจากทุกแหล่งทั้งปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และระดับน้ำทะเลหนุนตลอด ๒๔ ชั่วโมง (๖) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมทุกจุด พร้อมปรับปรุง และเสริมแนวกันให้มีความแข็งแรง ไม่ให้เกิดช่องว่าง เพื่อรองรับสถานการณ์และ (๗) หากมีสิ่งใดต้องดำเนินการเร่งด่วนและติดขัดให้รายงานรองนายกรัฐมนตรีทันที		
๗	บช.น.สั่งระดมตำรวจจราจรเตรียมพร้อมรับมือ "ฝนตกหนัก" ป้องกันการจราจรติดขัด	มติชน komchadluek mgronline news๑live topnews	- พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. (รับผิดชอบงานจราจร) กล่าวถึงการรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมขังพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่อนข้างมาก บช.น.ได้ปรับแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม โดยระดมกำลังตำรวจถึง ๓,๐๐๐ นาย เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรจากน้ำท่วมขัง ดังนี้ (๑) เตรียมเร่งระบายการจราจรทุกทางแยก ช่วยลดปริมาณการจราจรในแต่ละเส้นทาง (๒) จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว (ช่วยเหลือน้ำท่วม) อำนาจความสะดวกประชาชน (๓) จัดเตรียมรถยกช่วยเหลือรถเสีย โดยประสานขอความร่วมมือภาคเอกชนในพื้นที่ (๔) สั่งการ บก.จร.จัดเตรียมตำรวจชุดช่างโครงการพระราชดำริช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น และ (๕) ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูลก่อนเดินทาง และเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์